



ที่ อว ๘๒๐๕.๐๗/๑๑๒๑

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๒๒ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “แนวทางการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นรวมถึงค่าบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) และแนวทางการตรวจสอบ การติดตาม การกำกับดูแลการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกหักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายนอก”

เรียน นายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดโครงการ กำหนดการ และใบสมัคร

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดโครงการฝึกอบรม “แนวทางการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นรวมถึงค่าบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) และแนวทางการตรวจสอบ การติดตาม การกำกับดูแลการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกหักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายนอก” จำนวน ๔ รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๙ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรมปาร์ค อินทาวน์ จ.ปัตตานี

รุ่นที่ ๒ วันที่ ๙ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด จ.เชียงใหม่

รุ่นที่ ๓ วันที่ ๑ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมสยามแกรนด์ จ.อุดรธานี

รุ่นที่ ๔ วันที่ ๒๙- ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ ๔,๙๐๐ บาท (สี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามโครงการที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ web site : www.ecba.tsu.ac.th เมนู : บริการวิชาการ หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ คุณธรรณูชนก ขนอม โทรศัพท์ ๐๘๑-๔๗๙๙๕๕๓, ๐๘๙-๖๕๓๑๔๙๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(อาจารย์ ดร.พินิจ ดวงจินดา)

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ปฏิบัติหน้าที่แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

สำนักงานคณะฯ โทรศัพท์ ๐๗๔-๓๑๗๖๑๘ ต่อ ๑๘๑๕ โทรสาร ๐๗๔-๓๑๗๖๙๘

**โครงการฝึกอบรม “แนวทางการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นรวมถึงค่าบริการ
ดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) และแนวทางการตรวจสอบ
การติดตาม การกำกับดูแลการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกหักหัวง
จากหน่วยตรวจสอบภายนอก”**

หลักการและเหตุผล

ด้วยประกาศคณะกรรมการหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปี ๒๕๖๑ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๕ และจะมีผลบังคับใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยจะมีสิทธิประโยชน์ผ้าอ้อมผู้ใหญ่/แผ่นรองซับ สำหรับผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง หรือบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีปัญหาการกลืนอาหารและปัสสาวะไม่ได้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายครอบครัวที่ต้องดูแลผู้ป่วยดังกล่าวตามผลวิจัยของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสามารถสนับสนุนการดำเนินโครงการชะลอไตเสื่อมในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังและภาวะเสี่ยงต่อไตเสื่อม โดยผ่านการรับงบประมาณเพื่อดำเนินงานจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่หรือตำบล ตลอดจนการแก้ไข เปลี่ยนแปลงแนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่และการบริหารงานงบบุคลากรสาธารณสุขที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ในการดูแลผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงที่จะใช้หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแบบใหม่ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรวมกับการทำงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในปัจจุบัน

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปอย่างถูกต้องในการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามหน้าที่และอำนาจตามประกาศระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและการบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ การใช้งบประมาณเพื่อไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อน หรือเป็นการจ่ายผิดพลาด ผิดวัตถุประสงค์และสามารถดำเนินตามหน้าที่และอำนาจตามประกาศใหม่ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิคณะกรรมการกองทุน อนุกรรมการกองทุน เจ้าหน้าที่ที่รับมอบหมาย อาสาสมัครบริบาล เพื่อให้เกิดผลดีต่อการดูแลประชาชนให้เกิดความปลอดภัยต่อสุขภาพดังกล่าว

มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นทั้งผู้ปฏิบัติงานจริง และตัวแทนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำหน้าที่คณะทำงานสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นต้นแบบในการทำเอกสารและแนะนำขั้นตอนในการดำเนินงานต่าง ๆ และตอบข้อซักถามให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ มาโดยตลอด จึงถือได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน ฉะนั้นจึงขอเรียนเชิญประธานกองทุนฯ คณะกรรมการกองทุนฯ อนุกรรมการกองทุนฯ ฝ่ายต่าง ๆ ตลอดจนคณะทำงานหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “แนวทางการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น รวมถึงค่าบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) และแนวทางการตรวจสอบการติดตาม การกำกับดูแลการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกหักหัวงจากหน่วยตรวจสอบภายนอก” และรวมถึงแนวทางนโยบายสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ การใช้จ่ายเงินตามสิทธิประโยชน์ผ้าอ้อมผู้ใหญ่หรือแผ่นรองซับถ่ายและการป้องกันและชะลอไตวายเรื้อรังโดยใช้งบประมาณกองทุนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการตามอำนาจและหน้าที่ในประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ พ.ศ.๒๕๖๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๕ และมีผลบังคับใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๒. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความสามารถและผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงได้รับการบริการอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) ผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) อาสาสมัครบริบาล ซึ่งดำเนินงานตามโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ตามแนวทางของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข และแนวทางนโยบายสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีพ.ศ.๒๕๖๖ การใช้จ่ายเงินตามสิทธิประโยชน์ผ้าอ้อมผู้ใหญ่หรือแผ่นรองซับถ่ายและการป้องกันและชะลอไตวายเรื้อรังโดยใช้งบประมาณกองทุนท้องถิ่น

๓. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ แนวทางการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดความเสี่ยงจากการถูกหักท้วงจากหน่วยตรวจภายนอกและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน และการจัดทำบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

กลุ่มเป้าหมาย

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ, อนุกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ, ผู้บริหาร, สมาชิกสภา, ข้าราชการ, นักวิชาการตรวจสอบภายใน /ผู้ตรวจสอบภายใน ทุกระดับ พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานจ้างซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุน หลักประกันสุขภาพฯ หรือข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างทุกตำแหน่งที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควรให้เข้าร่วมโครงการ

ระยะเวลา/สถานที่จัดฝึกอบรม

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๙ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรมปาร์ค อินทาวน์ จ.ปัตตานี
โทรศัพท์สำรองห้องพักโรงแรมที่จัดอบรม ๐๗๓-๓๓๕๕๑๐๐

รุ่นที่ ๒ วันที่ ๙ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์สำรองห้องพักโรงแรมที่จัดอบรม ๐๘๑-๗๓๔๔๗๔๒

รุ่นที่ ๓ วันที่ ๑ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมสยามแกรนด์ จ.อุดรธานี
โทรศัพท์สำรองห้องพักโรงแรมที่จัดอบรม ๐๔๒-๑๑๑๒๔๑-๒

รุ่นที่ ๔ วันที่ ๒๙- ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์สำรองห้องพักโรงแรมที่จัดอบรม ๐๘๑-๖๖๖๑๒๑๓

วิทยากร

นายธีรนนท์ ปราบราย ปลัดเทศบาลตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ผู้ขับเคลื่อนกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น และทำหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยายการดำเนินงานกองทุนท้องถิ่น มากกว่า ๑๕ ปี

นางนวรรตน์ ศรีไพบูลย์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผู้ปฏิบัติงานจริงในการตรวจสอบภายใน การตรวจสอบกองทุน สปสช. มากกว่า ๑๖ ปี และทำหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยาย การตรวจสอบภายใน การตรวจสอบกองทุน มากกว่า ๑๐ ปี

ค่าลงทะเบียน/ค่าใช้จ่ายเข้ารับการฝึกอบรม

๑. ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม จำนวนท่านละ ๔,๙๐๐ บาท (สี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) ผู้เข้าอบรมจะได้รับเอกสารประกอบการอบรม(หนังสือ-คู่มือ) กระเป๋าเอกสาร วัสดุอุปกรณ์-เครื่องเขียน เสื้อ อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม *แต่ไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทางของผู้เข้าอบรม* ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ส่วนที่ ๒ ข้อ ๒๘ (๑)

๒. ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ให้ดำเนินการเบิกจ่ายจากงบประมาณต้นสังกัดของผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว

๓. งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นหน่วยงานรัฐ มีหน้าที่บริการวิชาการจัดฝึกอบรมให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ และท้องถิ่น ดังนั้น ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมฯ จะได้รับใบเสร็จรับเงินที่เจ้าหน้าที่ออกให้โดยมหาวิทยาลัยทักษิณ **จึงสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (ค่าลงทะเบียน) ได้เต็มจำนวน และสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้ตามสิทธิทุกประการ*

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการตามหน้าที่และอำนาจในประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.๒๕๖๑ รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๕ และมีผลบังคับใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มีความรู้มากยิ่งขึ้น

๒. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความสามารถดูแลผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงได้รับการบริการอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) ผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ซึ่งดำเนินงานตามโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ตามแนวทางของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข อันจะเกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการได้อย่างต่อเนื่องและแนวทางนโยบายสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีพ.ศ.๒๕๖๖ การใช้จ่ายเงินตามสิทธิประโยชน์ผ้าอ้อมผู้ใหญ่หรือแผ่นรองขับถ่ายและการป้องกันและชะลอไตวายเรื้อรังโดยใช้งบประมาณกองทุนท้องถิ่น

๓. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ แนวทางการตรวจสอบภายในของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดความเสี่ยงจากการถูกหักท้วงจากหน่วยตรวจภายนอกและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน และการจัดทำบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

การประเมินผลโครงการ

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ สังเกตการณ์ระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อประเมินการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมโครงการฯ

๒. ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ กรอกแบบประเมินผลรายวิชา เพื่อประเมินผลเนื้อหาของโครงการและวิทยากร ตลอดจนการประเมินผลภายหลังเสร็จสิ้นโครงการแล้ว

การสมัครและลงทะเบียน

ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ สามารถติดต่อสำรองที่นั่งพร้อมส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยดำเนินการ ดังนี้

๑. สแกนคิวอาร์โค้ดเข้ากลุ่ม line ฝึกอบรมคนท้องถิ่น ม.ทักษิณ เพื่อดาวน์โหลดเอกสารโครงการ-รับ link สมัครอบรม-ติดต่อสอบถามกับทีมงานผู้จัดโครงการ สำรองที่นั่งก่อนชำระค่าลงทะเบียนได้



๒. สมัครผ่าน google form



๓. ชำระค่าลงทะเบียน ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสามแยกสำโรง สงขลา เลขที่บัญชี ๖๙๑-๒-๓๖๖๐๙-๓ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยทักษิณ

๔. เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้ว ให้ส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงิน ผ่านทาง e-mail : nuk_nuk21@hotmail.com หรือถ่ายเป็นภาพถ่ายส่งทาง line กลุ่ม

๕. ผู้จัด จะประกาศรายชื่อให้ทราบผ่านทาง facebook วิทยาการ และทีมงานผู้จัด

๖. ดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม หรือพิมพ์เอกสาร ได้ที่ www.ecba.tsu.ac.th เมนู บริการ
วิชาการ

๗. สอบถามเพิ่มเติม ที่ คุณธรรณชนก ขนอม โทร ๐๘๑-๔๗๙๙๙๕๓ , ๐๘๙-๖๕๓๑๔๙๔

กำหนดการโครงการฝึกอบรม

“แนวทางการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นรวมถึงค่าบริการดูแลระยะยาวด้าน
สาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) และแนวทางการตรวจสอบ การติดตาม การกำกับดูแล
การใช้จ่ายเงินกองทุนฯ เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกหักทวงจากหน่วยตรวจสอบภายนอก”

วันที่หนึ่ง

๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร/ชี้แจงรายละเอียดการอบรม

วันที่สอง

วิทยากร : นายธีรนนต์ ปราบราย ปลัดเทศบาลตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
(คนมหาดไทยหัวใจสปสช.) ผู้ขับเคลื่อนกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น และทำหน้าที่เป็นวิทยากร
บรรยายการดำเนินงานกองทุนท้องถิ่น มากกว่า ๑๕ ปี

๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. บรรยาย เรื่อง

-ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ “เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ พ.ศ.๒๕๖๑ รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๕” กระบวนการแตงกรรมกรารฯชุดใหม่
อนุกรรมกรารฯ และคณะทำงานฯ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ อนุกรรมกราร และคณะทำงานตามประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

-ขั้นตอนและกระบวนการจัดการบริหารระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศฯข้อ ๖

-การเปิดคำตอบแทนของคณะกรรมการ อนุกรรมกราร และคณะทำงาน

-กระบวนการแต่งตั้ง “อนุกรรมกราร สนับสนุนการจัดบริการดูแลสำหรับผู้สูงอายุที่
ภาวะพึ่งพิง ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ”

-เทคนิคการดำเนินการบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LCT) ให้ถูกต้องตาม
ระเบียบ

๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. - การทำงานอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงร่วมกับผู้ช่วยดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (CG) และการควบคุมดูแลผู้จัดการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข (CM) และการดำเนินการ
บริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LCT) ในปี ๒๕๖๖

- หลักการพิจารณาและอนุมัติโครงการ/การออกคำสั่ง/การรับเงินการจ่ายเงินของ
หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน

- ตัวอย่างการ จัดทำเอกสารงานกองทุน เช่น การตั้งฎีกา การจดบันทึกรายงานการ
ประชุม เอกสารการเบิกจ่าย ตัวอย่าง ระเบียบกองทุน

- การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การจัดทำแผน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ศูนย์คนพิการ
และศูนย์ผู้สูงอายุฯ

- แนวทางนโยบายสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีพ.ศ.๒๕๖๖ การใช้จ่ายเงินตามสิทธิประโยชน์ผ้าอ้อมผู้ใหญ่หรือแผ่นรองขับถ่ายและการป้องกันและชะลอไตวายเรื้อรังโดยใช้งบประมาณกองทุนท้องถิ่น

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ----- พักรับประทานอาหารกลางวัน-----

๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น - ประเด็นสำคัญของประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ “เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๕” มีผลบังคับใช้ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ การใช้โปรแกรมกองทุนท้องถิ่นรูปแบบใหม่ (OBT) รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูล ในโปรแกรม LTC และโปรแกรม ๓C กรมอนามัย

- การคีย์ข้อมูลโปรแกรมใหม่ แผนการเงินประจำปี และการคีย์ข้อมูลจัดทำแผนสุขภาพชุมชน การบริหารโครงการในโปรแกรม การจัดทำข้อมูลรับเงินจ่ายเงิน การรายงานผลโครงการ การรับเงินคืนโครงการและการปรับปรุงรายการทางบัญชี

- แบบฟอร์มที่ใช้ในงานการจัดการกองทุนทั้งหมด แบบ กปท.๑ / กปท.๒ / กปท.๓ / กปท.๔ / กปท.๕ / กปท.๖ / กปท.๗ / กปท.๘ / กปท.๙ / กปท.๑๐ ในระบบโปรแกรม OBT

๑๔.๔๕ เป็นต้นไป - เทคนิคการทำแผนสุขภาพหรือแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อย่างมีประสิทธิภาพ มีขั้นตอนและวิธีการได้มาซึ่งแผนสุขภาพชุมชน การวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่ การทำโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่

- เทคนิคการเขียนโครงการให้เข้าวัตถุประสงค์กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

- หนังสือตอบข้อหารือทุกฉบับ ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำนวนกว่า ๓๐๐ ฉบับ และระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น

วันที่สาม

วิทยากร : นางนวรรตน์ ศรีไพบูลย์ (โปรดเจียบ) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผู้ปฏิบัติงานจริงในการตรวจสอบภายใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. บรรยายเรื่อง แนวทางการตรวจสอบ กองทุนสปสข.

- แผนปฏิบัติงานตรวจสอบ การบริหารกองทุน
- แผนปฏิบัติงานตรวจสอบ กองทุน LTC
- แผนปฏิบัติงานตรวจสอบ โครงการที่ขอรับเงินกองทุน
- กระดาษทำการตรวจสอบ การบริหารกองทุน
- รายงานผลการตรวจสอบ กองทุน
- การตรวจสอบกระบวนการจัดการบริหารระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
- แนวทางการตรวจสอบ การสมทบเงินเข้ากองทุน
- แนวทางการตรวจสอบ ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน

- แนวทางการตรวจสอบ การแต่งตั้งคณะกรรมการ การประชุม รายงานการประชุม องค์กรประชุม
- แนวทางการตรวจสอบ แผนการเงินประจำปี
- แนวทางการตรวจสอบ การอนุมัติโครงการ
- การตรวจสอบการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทำบัญชีและรายงานของกองทุน
 - แนวทางการตรวจสอบ การรับเงินและการเก็บรักษาเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
 - แนวทางการตรวจสอบ การจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
 - แนวทางการตรวจสอบ การจัดทำบัญชีและรายงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
 - แนวทางการตรวจสอบ การจ่ายค่าตอบแทนของบุคคลกลุ่มต่าง ๆ การจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- แนวทางการตรวจสอบการบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LCT

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ----- พักรับประทานอาหารกลางวัน-----

- ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.**
- การตรวจสอบโครงการที่ขอรับเงินจากกองทุน
 - แนวทางการตรวจสอบโครงการของสถานบริการ หน่วยบริการ หน่วยงานสาธารณสุข
 - เซคลิสต์ เอกสารประกอบฎีกา
 - เซคลิสต์ หลักฐานการเบิกจ่ายประกอบการรายงานผลหลังเสร็จสิ้นโครงการ รอรับ การตรวจสอบ
 - แนวทางการตรวจสอบโครงการขององค์กรหรือกลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอื่น
 - เซคลิสต์ เอกสารประกอบฎีกา
 - เซคลิสต์ หลักฐานการเบิกจ่ายประกอบการรายงานผลหลังเสร็จสิ้นโครงการ รอรับ การตรวจสอบ
 - แนวทางการตรวจสอบโครงการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือศูนย์พัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ
 - เซคลิสต์ เอกสารประกอบฎีกา
 - เซคลิสต์ หลักฐานการเบิกจ่ายประกอบการรายงานผลหลังเสร็จสิ้นโครงการ รอรับ การตรวจสอบ
 - แนวทางการตรวจสอบโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหาร พัฒนากองทุน
 - เซคลิสต์ เอกสารประกอบฎีกา
 - เซคลิสต์หลักฐานการเบิกจ่ายประกอบการรายงานผลหลังเสร็จสิ้นโครงการรอรับ การตรวจสอบ
 - แนวทางการตรวจสอบ โครงการโรคระบาด หรือภัยพิบัติ
 - เซคลิสต์ เอกสารประกอบฎีกา
 - เซคลิสต์ หลักฐานการเบิกจ่ายประกอบการรายงานผลหลังเสร็จสิ้นโครงการ รอรับ การตรวจสอบ

๑๔.๔๕ - เป็นต้นไป ข้อสังเกต ข้อทักท้วง ของหน่วยงานตรวจสอบ

- การบริหารกองทุน การเบิกค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ

- โครงการออกกำลังกาย ค่าผู้นำออกกำลังกาย
- โครงการเดินรณรงค์ โครงการคัดกรองความดัน เบาหวาน มะเร็งปากมดลูก
- โครงการงานอีเว้นท์ ค่าตอบแทนการแสดง และเงินรางวัลการแข่งขัน
- โครงการปฏิบัติธรรม - โครงการตรวจวัดสายตา แจกแว่น - โครงการอบรมให้ความรู้

ถาม ตอบ

- หมายเหตุ** - รับประทานอาหารว่างเวลา ๑๐.๓๐ น. - ๑๐.๔๕ น. และเวลา ๑๔.๓๐ น.- ๑๔.๔๕ น.
- รับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น.
- กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามความเหมาะสม

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “แนวทางการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นรวมถึงค่าบริการดูแล
ระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)และแนวทางการตรวจสอบ การติดตาม การกำกับ
ดูแลการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกหักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายนอก”

๑. รุ่นที่สมัคร

- รุ่นที่ ๑ วันที่ ๙ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรมปาร์ค อินทาวน์ จ.ปัตตานี
- รุ่นที่ ๒ วันที่ ๙ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด จ.เชียงใหม่
- รุ่นที่ ๓ วันที่ ๑ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมสยามแกรนด์ จ.อุตรธานี
- รุ่นที่ ๔ วันที่ ๒๙- ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร

๒. ข้อมูลหน่วยงาน (กรุณาเขียนตัวบรรจง)

ชื่อหน่วยงาน.....ตำบล.....

อำเภอ จังหวัด..... โทรศัพท์ที่ติดต่อได้.....

ขอส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ดังนี้

๓. ข้อมูลผู้สมัคร (กรุณาเขียนตัวบรรจง)

๑. (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆระบุ.....)ชื่อ.....นามสกุล.....

ตำแหน่ง..... เบอร์โทรศัพท์.....

อาหาร ทั่วไป มังสวิรัต เจ ฮาลาล

ไซส์เสื้อ ผู้หญิง SS (อก ๓๖) S (อก ๓๘) M (อก ๔๐) L (อก ๔๒)

XL (อก ๔๔) XXL (อก ๔๖)

ไซส์เสื้อ ผู้ชาย S (อก ๓๘) M (อก ๔๐) L (อก ๔๒) XL (อก ๔๖)

XXL (อก ๔๘)

๒. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ ระบุ.....).....

ตำแหน่ง..... เบอร์โทรศัพท์.....

อาหาร ทั่วไป มังสวิรัต เจ ฮาลาล

ไซส์เสื้อ ผู้หญิง SS (อก ๓๖) S (อก ๓๘) M (อก ๔๐) L (อก ๔๒)

XL (อก ๔๔) XXL (อก ๔๖)

ไซส์เสื้อ ผู้ชาย S (อก ๓๘) M (อก ๔๐) L (อก ๔๒) XL (อก ๔๖)

XXL (อก ๔๘)

๓. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ ระบุ.....)

ตำแหน่ง..... เบอร์โทรศัพท์.....

อาหาร ทั่วไป มังสวิรัตติ เจ ฮาลาล

ไซส์เสื้อ ผู้หญิง SS (อก ๓๖) S (อก ๓๘) M (อก ๔๐) L (อก ๔๒)

XL (อก ๔๔) XXL (อก ๔๖)

ไซส์เสื้อ ผู้ชาย S (อก ๓๘) M (อก ๔๐) L (อก ๔๒) XL (อก ๔๖)

XXL (อก ๔๘)

๔. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ ระบุ.....)

ตำแหน่ง..... เบอร์โทรศัพท์.....

อาหาร ทั่วไป มังสวิรัตติ เจ ฮาลาล

ไซส์เสื้อ ผู้หญิง SS (อก ๓๖) S (อก ๓๘) M (อก ๔๐) L (อก ๔๒)

XL (อก ๔๔) XXL (อก ๔๖)

ไซส์เสื้อ ผู้ชาย S (อก ๓๘) M (อก ๔๐) L (อก ๔๒) XL (อก ๔๖)

XXL (อก ๔๘)

ค่าลงทะเบียน ท่านละ ๔,๙๐๐ บาท (สี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) ไม่รวม ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหารเย็น
วิธีการสมัคร กรอกข้อมูลในใบสมัคร ส่งใบสมัครทาง e-mail : nuk_nuk21@hotmail.com

หรือสแกนคิวอาร์โค้ด เข้ากลุ่ม และส่งเป็นภาพถ่ายในกลุ่ม

ติดต่อสอบถาม คุณธรรมชนก ขนอม ๐๘๑-๔๗๙๙๙๕๓, ๐๘๙-๖๕๓๑๔๙๔

คิวอาร์โค้ดกลุ่ม



คิวอาร์โค้ดสมัครอบรม

